

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 133 (5/2560) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
5.1	การพิจารณา ร่าง กรอบ วงเงิน ปฏิทิน และ นโยบาย แนวทาง และ หลักเกณฑ์การจัดทำ งบประมาณรายจ่ายเงิน รายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม	สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้ 1. อนุมัติ (ร่าง) กรอบวงเงินงบประมาณ รายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 250,207,600 บาท ตามที่เสนอ 2. เห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่เสนอ 3. เห็นชอบ (ร่าง) นโยบาย แนวทาง และ หลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงิน รายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่เสนอ และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการ ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการต่อไป	รองอธิการบดีฝ่าย วางแผนและพัฒนา, กองนโยบายและแผน รับทราบ และนำ ข้อเสนอแนะ ดำเนินการต่อไป
5.2	การพิจารณา ร่าง ข้อ กฎหมายของมหาวิทยาลัย	สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้ 1. เห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการบริหารงาน บุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ตามที่เสนอ 2. เห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจ้างพนักงาน สายบริหาร พ.ศ. โดยให้มีผลย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ 3. เห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการศึกษาวิจัย และทดลองในสัตว์ พ.ศ. โดยนำ ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขต่อไป	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะ ของกรรมการแล้ว และเสนอนายกสภา มหาวิทยาลัยลงนาม พร้อมประกาศใช้แล้ว

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
5.2 (ต่อ)		<p>4. เห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. โดยนำข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขต่อไป</p> <p>5. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปกติ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 6) โดยเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป และให้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป</p> <p>6. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา (กศ.ป.ป.) พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 6) โดยเริ่มใช้ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป และให้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป</p>	
5.3	การพิจารณาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร การศึกษา และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนตามที่เสนอ โดยให้นำเสนอต่อ สกอ. เพื่อรับทราบต่อไป	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ การศึกษา และ กมป. รับทราบและอยู่ระหว่างที่จะเสนอเรื่องไปยัง สกอ. ต่อไป
5.4	การพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 3) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ การศึกษา และ กมป. รับทราบและอยู่ระหว่างที่จะเสนอเรื่องไปยัง สกอ. ต่อไป

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
5.4 (ต่อ)		อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2559 และ 4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง 2556 ตามที่เสนอ โดยให้นำเสนอต่อ สกอ. เพื่อรับทราบต่อไป	
5.5	การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยแทนตำแหน่งที่ว่างลง	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแต่งตั้งให้ นาง วิลาวัลย์ สุปิน เป็นคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยแทนตำแหน่งที่ว่างลง	น า ย ก ส ภ า มหาวิทยาลัยลงนาม แต่งตั้ง และ แจ้งให้ ทราบแล้ว
6.6	การรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (วังจันทร์ ริเวอร์วิว)	สภามหาวิทยาลัยรับทราบรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (วังจันทร์ ริเวอร์วิว) ประจำปี 2559 โดยนำข้อเสนอแนะของกรรมการพิจารณา ดำเนินการต่อไป	ศูนย์ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ (วังจันทร์ ริเวอร์วิว) รับทราบ และดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะต่อไป